

Quận Cam: Lễ Tưởng Niệm Cỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm

28/10/2014

Westminster (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật 26 tháng 10 năm 2014 tại Tưởng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, một buổi lễ tưởng niệm Cỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Người đã khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam đã được long trọng tổ chức do một số các hội đoàn, cộng đồng, đoàn thể người Việt tỵ nạn cộng sản Nam California thực hiện. Quan khách có quý vị dân cử, đại diện dân cử từ Thành Phố, Địa Hạt, Tiểu Bang, Liên Bang. Quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, một số các viên chức chính quyền thời Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa...

Buổi lễ dưới sự chủ tọa của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, vị cựu Tư Lệnh Không Quân thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, đã duyệt qua hàng quân danh dự trước khi vào vị trí hành lễ.

Điều hợp chương trình khai mạc ông Nguyễn Phục Hưng, sau phần nghi thức rước quốc quân kỳ, và di ảnh cỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào trước bàn thờ tổ quốc. Nghi thức khai mạc bắt đầu với phần chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.



Trong lễ tưởng niệm.

Sau đó MC. Minh Phượng và Thu Hà điều hợp chương trình buổi lễ.

Mở đầu Ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, trong phần diễn văn khai mạc ông cho biết: "Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành nền quốc gia Việt Nam, chấm dứt sự thuộc địa Pháp, từ bỏ chế độ quân chủ để chính thức thành lập một quốc gia tự do, dân chủ và đã được 150 quốc gia trên thế giới công nhận. Hôm nay chúng ta cần ghi nhớ ngày 26 tháng 10 là ngày độc lập của Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay chúng ta cùng nhau thắp nến hương lòng để tưởng nhớ một vị Tổng Thống đầu tiên của nền Đệ Nhất Cộng Hòa..."

Tiếp theo lời phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh vị chủ tọa buổi lễ, ông cho biết: " 26 tháng 10 năm nay kỷ niệm 58 năm sau khi Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, người quân nhân chúng tôi dù ở bất cứ một nơi nào vẫn tự hào là một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ sau 30 tháng 4 sống xa quê hương nếu không giữ chữ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta trở thành vong bản..."

Trong lúc này cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc lên giới thiệu cháu Lan Cao là ái nữ của cựu Đại Tướng Linh Quang Viên cũng đã từ xa về dự buổi lễ hôm nay.



Trong lễ tưởng niệm.

Tiếp theo lời phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, trong lời phát biểu ông cũng đã nói: "Nhờ có nền Đệ Nhất Cộng Hòa mà chúng ta mới có được ngày hôm nay."

Tiếp theo chương trình phần đặt vòng hoa tưởng niệm, trong đó có các vòng hoa của: Ban tổ chức buổi lễ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Cộng Đồng Công Giáo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Cộng Đồng Công Giáo, Giáo Phận Orange, Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ và Cộng Đồng Người Việt Pomona Valley, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angerles, Cộng Đồng Người Việt San Diego, Ban Liên Lạc các giới trẻ, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali, Hội Ái Hữu Gia Đình Cựu Học Sinh Di Cư 54, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng...

Tiếp theo phần nghi lễ cổ truyền do Hội Đền Hùng Hải Ngoại thực hiện.

Chương trình văn nghệ do Ban Hợp Ca Xuân Diễm và Ban Hợp Ca Thủy Quân Lục Chiến trình diễn.

Buổi lễ chấm dứt với lời cảm tạ của ông Nguyễn Phục Hưng, thay mặt Ban Tổ Chức buổi lễ.